

Kể - Các đơn vị trong nước biết, thông qua.
- Đơn lớn về biển để SV, Học viên có biết, thông qua.

QUỸ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BIỂN ĐÔNG *18/9/2014* **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 29 /QBĐ-HĐQL

V/v: Thông báo Giải thưởng bài nghiên cứu về Biển Đông năm 2014.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 519

Ngày: 18/9/2014

Chuyên: *Đại học Lao động - Xã hội*

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2014

Kính gửi: *Đại học Lao động - Xã hội*

Nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu về Biển Đông trong các Viện nghiên cứu, các trường đại học và cao đẳng trên cả nước, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông phát động cuộc thi mang tên **Giải thưởng bài nghiên cứu về Biển Đông năm 2014** cho các sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh có công trình nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến Biển Đông từ các góc độ giáo dục, lịch sử, pháp lý, quan hệ quốc tế, kinh tế, v.v.

Giải thưởng được thực hiện nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu về Biển Đông trên toàn quốc; phát hiện các tài năng trẻ, đam mê nghiên cứu về Biển Đông để tiếp tục đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, thúc đẩy hợp tác vì hòa bình và phát triển ở Biển Đông.

Giải thưởng năm 2014 gồm 13 giải, trong đó 10 giải xuất sắc có giá trị 10 triệu VNĐ/giải và 03 giải đặc biệt xuất sắc có trị giá 15 triệu VNĐ/giải, tác giả của 3 nghiên cứu đặc biệt xuất sắc sẽ được mời tham gia và trình bày tham luận tại Hội thảo Quốc gia về Biển Đông dự kiến tổ chức tại Hà Nội trong nửa đầu năm 2015.


Các bài viết tham dự giải thưởng sẽ được đánh giá và chọn lọc bởi hội đồng xét duyệt bao gồm các chuyên gia hàng đầu trong nước về vấn đề Biển Đông. Các bài viết phải đáp ứng được những yêu cầu chung đối với công trình nghiên cứu khoa học trong các trường đại học. Bài nghiên cứu phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, độ dài không quá 100 trang. Nội dung nghiên cứu tập trung vào những vấn đề cấp thiết liên quan đến Biển Đông của từng lĩnh vực nghiên cứu trong giai đoạn hiện nay, có những đánh giá, phân tích, và đưa ra những biện pháp giải quyết mang tính chuyên sâu.

Thời hạn đăng ký tham gia Giải thưởng đến 30/9/2014; hạn chót để gửi bài nghiên cứu là 1/12/2014.

Kính đề nghị Quý Trường/Viện giúp phổ biến để các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đăng ký và tham gia Giải thưởng. Hồ sơ đăng ký (theo mẫu kèm

theo). Bài nghiên cứu hoàn chỉnh có thể tập hợp qua Quý Trường/Viện để gửi hoặc sinh viên tự gửi trực tiếp đến Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông, 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Thông tin thêm xin truy cập website www.fess.org.vn; hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh, điện thoại : 04.62763141; di động: 0904 793369; email: info@fess.vn.

Xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của Quý Trường/Viện. / 

Nơi nhận:

- Các trường ĐH, CĐ, Viện nghiên cứu;
- Lưu: VP, QBĐ, T.

